

Chuyển đổi số ngành Y khu vực phía Nam

Ngày 28/11/2022, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị Chuyển đổi số ngành Y tế năm 2022 khu vực phía Nam. Tham dự Hội nghị có GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế tham dự và chủ trì Hội nghị.



Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: hơn 2 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế đã nỗ lực phối hợp với các bộ, ngành, chính quyền địa phương triển khai quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp kiểm soát dịch bệnh, đồng thời tạo điều kiện thực hiện hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả này có được là nhờ sự kết hợp hài hòa của nhiều yếu tố, trong đó không thể thiếu sự đóng góp của ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong y tế.

Trong thời gian qua, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an và các doanh nghiệp công nghệ thông tin đã phối hợp triển khai rất hiệu quả nhiều ứng dụng phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như: ứng dụng quản lý khai báo y tế, xét nghiệm, quản lý ca bệnh, quản lý điều trị bệnh nhân Covid-19, quản lý oxy y tế...; triển khai nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 phục vụ cho chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử; khánh thành và đưa vào sử dụng hệ thống khám chữa bệnh từ xa tại hơn 1.000 cơ sở y tế trong cả nước; các ứng dụng tư vấn khám chữa bệnh từ xa, hỗ trợ người dân...

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc cần được giải quyết một cách triệt để như: nhiều địa phương, đơn vị chưa thực sự quan tâm đến việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong y tế; nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin tại các đơn vị còn thiếu và yếu do thiếu cơ chế tài chính, nguồn lực đầu tư cho chuyển đổi số y tế; số lượng các cơ sở khám chữa bệnh triển khai bệnh án điện tử theo Thông tư số 46/2018/TT-BYT còn rất hạn chế; số lượng cơ sở khám, chữa bệnh triển khai y tế từ xa đang ngày càng phổ biến, tuy nhiên hiệu quả triển khai còn chưa rõ ràng khi vướng mắc về cơ chế tài chính và các quy định có liên quan của pháp luật về khám chữa bệnh.

Để giải quyết những vấn đề nêu trên, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đề nghị các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Y tế, các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, trong đó có nội dung xây dựng và trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định quản lý dữ liệu y tế; ban hành Thông tư điều chỉnh, bổ sung các Thông tư số 49/2017/TT-BYT, Thông tư số 54/2017/TT-BYT và Thông tư số 46/2018/TT-BYT. Triển khai các giải pháp nhằm nâng cao xếp hạng chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Bộ Y tế, ưu tiên thúc đẩy những chỉ số còn thấp.

Hai là, tập trung triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho người dân trong công tác chăm sóc sức khỏe.

Ba là, các đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch chuyển đổi số tổng thể, toàn diện, bám sát các văn bản hướng dẫn, các chương trình, đề án của Bộ Y tế; khẩn trương ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 2955/QĐ-BYT của Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số y tế thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Bốn là, tăng cường truyền thông về lợi ích của chuyển đổi số y tế để các cơ quan, đơn vị, người dân, doanh nghiệp hiểu rõ về lợi ích và hiệu quả của chuyển đổi số y tế. Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế.

Bác Lê

Nguồn: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM